
รายงานการประชุมคณะบริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

วันอังคารท่ี 12  พฤษภาคม  2563 ครั้งท่ี 8/2563 

ผู้มาประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายแต๋ง  อินทา นายก อบต.สะเอียบ แต๋ง  อินทา  

2 นายสันต์  แสนอุ้ม รองนายก อบต.
สะเอียบ 

สันต์  แสนอุ้ม  

3 นายบุญช่วย สาทุ่ง รองนายก อบต.
สะเอียบ 

บุญช่วย สาทุ่ง  

4 นายศรชัย อยู่สุข เลขานุการนายก 
อบต.สะเอียบ 

ศรชัย อยู่สุข  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาฯ ประเสริฐ  แก้วกุฬา  
2 นายสมาน สะเอียบคง รองประธานสภาฯ สมาน สะเอียบคง  
3 นายยงค์ วิลัยรัตน์ สมาชิกสภาฯ หมู่ 1 ยงค์ วิลัยรัตน์ ลา 
4 นายวิชัย  รักษาพล สมาชิกสภาฯ หมู่ 1 วิชัย  รักษาพล  
5 นายธีระวฒัน์ สุทธิกุลนันท์ สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 ธีระวฒัน์ สุทธิกุลนันท์  
6 นายอินจันทร์  ดอกค า สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 อินจันทร์  ดอกค า  
7 นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภาฯ หมู่ 3 สมบัติ  อินต๊ะปัญญา  
8 นายสมบัติ  เสาวะระ สมาชิกสภาฯ หมู่ 3 สมบัติ เสาวะระ  
9 นายศักดิ์ณรงค์  อุดม สมาชิกสภาฯ หมู่ 4 ศักดิ์ณรงค์  อุดม  

10 นายสายันต์  ขันทะบุตร สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 สายันต์ ขันทะบุตร  
11 นายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 ชัพวิชญ์  ไชยภิสาร  
12 นายก้าน  บุญทิพย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ 6 ก้าน บุญทิพย์  
13 นายนิพลธ์  สะเอียบคง สมาชิกสภาฯ หมู่ 6 นิพลธ์ สะเอียบคง  
14 นายอ านวย สะเอียบคง สมาชิกสภาฯ หมู่ 7 อ านวย สะเอียบคง  
15 นายพัฒน์ อยู่สุข สมาชิกสภาฯ หมู่ 8 พัฒน์ อยู่สุข  
16 นายธงชัย  ปั๋นจา สมาชิกสภาฯ หมู่ 8 ธงชัย ปั๋นจา  
17 นายอภิชาติ  รุ่งเรือง สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 อภิชาติ รุ่งเรือง  
18 นายปราโมทย์  ผัดขัน สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 ปราโมทย์ ผัดขัน ลา 
19 นายสมาน สะเอียบคง สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 สมาน สะเอียบคง  
20 นายอภิชาติ สร้อยเงิน สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 อภิชาติ สร้อยเงิน  
21 นายจตุพล  ใจเฉลา นายช่างโยธา จตุพล ใจเฉลา  

 
 
 

    



22 นส.จิรธิดา  ศรีวุฒิ นวก.สธ.ช านาญการ จิรธิดา ศรีวุฒิ  
23 นายพิษณุ  สร้อยเงิน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่9 พิษณุ  สร้อยเงิน  
24 นายอ านวย  ใจพรม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 อ านวย ใจพรม  
25 นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด สมศักดิ์ วงศ์เทพ  
26 นายพีรวัฒน์  ดีพอ ผอ.รร.บ้านนาหลวง พีรวัฒน์ ดีพอ  
27 พ.ต.ท.เสริฐ  ขาวแก้ว สภ.สะเอียบ พ.ต.ท.เสริฐ  ขาวแก้ว  
28 นายวินัย  สาใจ หัวหน้าโครงการ

พัฒนาป่าไม้บ้านแม่
พร้าว 

วินัย สาใจ  

29 นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง สุรชาติ จะเฮิง  
30 นส.สุภาพร  โพรงแก้ว นักวิชาการศึกษา

ช านาญการ 
สุภาพร โพรงแก้ว  

31 นายสมมิตร เสาวะระ ก านันต าบลสะเอียบ สมมิตร เสาวะระ  
32 นายนฤพนธ์  ศรีค าภา นักพัฒนาชุมชน นฤพนธ์ ศรีค าภา  
33 นางอาริศราพรด์ิ สะเอียบคง ผอ.กองคลัง อาริศราพรด์ิ   สะเอีย

บคง 
 

34 นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ 

เกศวรางค์ เขม้นเขต
วิทย ์

 

35 นางตุลารัตน์ แสงมณี นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

ตุลารัตน์ แสงมณี  

36 นายรัชชานนท์ ยืนยง พนักงานดับเพลิง รัชชานนท์ ยืนยง  
37 นางละอองดาว  ดอนแก้ว นักวิชาการคลัง

ช านาญการ 
ละอองดาว ดอนแก้ว  

38 นส.อัมพร  กับปินะ เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน 

อัมพร  กับปินะ  

39 นส.ทัศนีย์ นาระเดช นักจัดการงานท่ัวไป
ช านาญการ 

ทัศนีย์ นาระเดช  

40 นายวุฒิชัย  ตุ้ยดา เจ้าพนักงานป้องกันฯ วุฒิชัย  ตุ้ยดา  
41 นส.ธานิสรณ์  สายทอง เจ้าพนักงานจัดเก็บ

รายได้ปฏิบัติงาน 
ธานิสรณ์  สายทอง  

42 นายอนุสรณ์  ทองค า นายช่างโยธาช านาญ
งาน 

อนุสรณ์  ทองค า  

43 นายพีรพงศ์  มหัทธนบดี ผู้ช่วยนายช่างโยธา พีรพงศ์  มหัทธนบดี  
44 นส.ชลดา  ขันทะรักษ์ พนักงาน อบต. ชลดา  ขันทะรักษ์  

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

วันอังคารท่ี  12  พฤษภาคม  2563 ครั้งท่ี 8/2563 

ผู้มาประชุม 

1. นายแต๋ง  อินทา   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
2. นายสันต์  แสนอุ้ม   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
3. นายบุญช่วย  สาทุ่ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
4. นายศรชัย  อยู่สุข   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายประเสริฐ แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  
2. นายสมาน  สะเอียบคง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  
3. นายยงค์  วิลัยรัตน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 1 ลา 
4. นายวิชัย  รักษาพล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 1  
5. นายธีระวฒัน ์ สุทธิกุลนันท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 2 
6. นายอินจันทร์ ดอกค า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 2  
7. นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 3  
8. นายสมบัติ    เสาวะระ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 3  
9. นายศักดิ์ณรงค์ อุดม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 4  
10. นายสายันต์  ขันทะบุตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 5    
11. นายซัพวิชญ ์ ไชยภิสาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 5 
12. นายก้าน  บุญทิพย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 6  
13. นายนิพลธ์  สะเอียบคง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 6 
14. นายอ านวย  สะเอียบคง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 7   
15. นายพัฒน ์  อยู่สุข   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 8  
16. นายธงชัย  ปั๋นจา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 8   
17. นายอภิชาติ  รุ่งเรือง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 9  
18. นายปราโมทย์ ผัดขัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 9 ลา 
19. นายอภิชาต  สร้อยเงิน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 10 
20. นายสมาน  สะเอียบคง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 10 
21. นายจตุพล  ใจเฉลา   นายช่างโยธา 
22. นส.จิรธิดา  ศรีวุฒิ   นวก.สธ.ช านาญการ 
23. นายพิษณ ุ  สร้อยเงิน  ผช.ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 
24. นายอ านวย  ใจพรม   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 

 
 

25.นายสมศักดิ์... 
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25. นายสมศักดิ์  วงศ์เทพ   หัวหน้าส านักปลัด 
26. นายพีรวัฒน ์ ดีพอ   ผอ.รร.บ้านนาหลวง 
27. พ.ต.ท.เสริฐ  ขาวแก้ว   สภ.สะเอียบ 
28. นายวินัย  สาใจ   หัวหน้าส่วนโครงการพัฒนาป่าไม้บ้านแม่พร้าว 
29. นายสุรชาติ  จะเฮิง   ผอ.กองช่าง 
30. นส.สุภาพร  โพรงแก้ว  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
31. นายสมมิตร  เสาวะระ  ก านันต าบลสะเอียบ 
32. นายนฤพนธ ์ ศรีค าภา   นักพัฒนาชุมชน 
33. นางอาริศราพรด์ิ สะเอียบคง  ผอ.กองคลัง 
34. นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
35. นางตุลารัตน์  แสงมณี   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
36. นายรัชชานนท์ ยืนยง   พนักงานดับเพลิง 
37. นางละอองดาว ดอนแก้ว  นักวิชาการคลังช านาญการ 
38. นส.อัมพร  กับปินะ   เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
39. นส.ทัศนีย์  นาระเดช  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
40. นายวุฒิชัย  ตุ้ยดา   จพง.ป้องกันฯ 
41. นส.ธานิสรณ์  สายทอง   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
42. นายอนุสรณ ์ ทองค า   นายช่างโยธาช านาญงาน 
43. นายพีรพงศ์  มหัทธนบดี  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
44. นส.ชลดา  ขันทะรักษ ์  พนักงาน อบต. 

 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
  
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 แจ้งสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 
-สาธารณสุขช้ีโควิด 19 ระบาดระลอกสอง รุนแรงกว่าระลอกแรก เหตุประชาชนคลายตระหนัก
ป้องกันโรคร้าย ฤดูกาลจะเป็นปัจจัยเสริมให้จับตาสัญญาณบอกเหตุ 
-เมื่อรัฐบาลคลายล๊อค ศริริราชขอให้คนไทย ยังคงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม            
สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งท่ีออกจากบ้าน และหมั่นล้างมือบ่อยๆ ส่ิงเหล่านี้ห้ามผ่อนผันเด็ดขาด 
เพื่อไม่ ให้ประเทศไทยเกิด ระบาดระลอกสอง จากโควิด 19 ไม่อยากให้ ต่ืนตระหนก               
แต่ให้ตระหนักก่อนสายเกินไป ขอฝากคนไทยตอนนี้เราทุกคนต้องช่วยกัน 
 
 
      จาก ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์... 
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จาก  ศ . ดร .นพ .  ประ สิทธิ์  วั ฒนาภา คณะบ ดีคณะแพทย์ศ าสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
-การคงมาตรการที่ส าคัญและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันโรคและแพร่เช้ือให้มากท่ีสุด หากมีการ
กลับมาใหม่ต้องการควบคุมโรคท่ีมีประสิทธิภาพและท่ีส าคัญท่ีสุด ประชาชนต้องร่วมมือ          
ท าตามค าแนะน าภาครัฐ  สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จัดให้มีการล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์และล้างมือให้สะอาด และระวังการน ามือไปสัมผัสใบหน้า ตาและปาก 

1.2 ขอให้ทุกท่านท่ีมีภาระการยื่นแบบช าระภาษี ประจ าปี ยื่นแบบเสียภาษี ประจ าปี 
1.3 ส านักงานท่ีดินแพร่ สาขาสอง ช่วงนี้พักโควิด ไม่ได้ด าเนินการ หัวหน้าเจ้าพนักงานท่ีดิน ได้ย้ายไป

ท่ีอ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  
1.4 การกู้ยืมเงิน ของ กยศ. มีบางคน บางท่านจัดอบรม เรียกเก็บเงินคนละ 2,000 บาท  ขอแจ้งให้

ทราบว่าไม่เป็นความจริง ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวกันด้วย 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-มีสมาชิกท่านใดจะทักท้วงหรือเสนอแนะ รายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว หรือไม่อย่างไร 

ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

มติท่ีประชุม -รับรองรายงานการประชุมเม่ือวันจันทร์ที่ 16  มีนาคม  2563 ครั้งท่ี 6/2563 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

  -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 ติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเมื่อครั้งประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 
เมื่อวันศุกร์ท่ี 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 

4.2 ติดตามปัญหาภัยแล้ง 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ทุกหมู่บ้านขอให้ท่านท าหนังสือแจ้งมาท่ี อบต.สะเอียบ จะได้ทราบเป็นเรื่องๆ ท่ีจะให้ด าเนินการตอนไหนบ้าง 

นายอ านวย สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 

-มีการซ่อมแซมฝายช่วงภัยแล้ง งบประมาณ 40,000 กว่าบาท ยังไม่มีงบประมาณให้ด าเ นินการได้ ช่างไปดูแล้ว 
ออกแบบให้เรียบร้อยแล้ว 

        นายสุรชาติ... 
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นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง 

-ขอแจ้งทุกท่านอีกครั้งว่า ต้องแยกรายการออกจากกัน งบกลาง เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า สามารถใช้ได้เลยถ้าเป็นฝาย
มันเก็บน้ าได้อยู่ แต่ถ้ามันเสียหายบางจุดต้องใช้งบปกติ เป็นงบซ่อมแซมทรัพย์สิน แต่งบในส่วนนี้มันหมดไปแล้ว          
ต้องมีการแยกออกมาเป็นงบๆ ต้องแยกกันให้ออก ให้ถูกต้อง 

นายอ านวย สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 

-ตอนขอกระสอบทรายไปใช้โรงเหล้า ใช้แรงงานคนใกล้ แรงงานเด็กนักเรียนช่วยกันถม ถ้าไม่ถมตอนนั้น คงไม่มีน้ าเหลือ
เลยตอนนี้ 

นายอภิชาติ  รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 

-เงินจ่ายขาดนั้น ทางหมู่ 9 ได้รับการอนุมัติแล้ว 3 โครงการ  ส่วนด้านภัยแล้งต้องมีหนังสือแจ้งมาใหม่อีกรอบ 

นายสุรชาติ  จะเฮิง ผอ.กองช่าง 

- งบประมาณจ่ายขาด มี 2 รอบ 
- รอบแรก โครงการ หมู่ 9  หมู่อื่นท่ีผ่านมา ถ้าได้รับการอนุมัติแล้ว ต้องหาผู้รับจ้างมา ประสานหามาให้ทาง 

อบต. ส่วนท่ีเหลือยงไม่ได้มาประสานกับช่าง ขอให้รีบด าเนินการตามข้ันตอนมาท่านต้องด าเนินการมาให้ช่าง 
หมู่ 7 นั้น หนังสือมาหมดแล้ว อยู่ท่ีงบประมาณในการจัดซื้อ 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-โครงการภัยแล้งท่ีมีเงินอยู่ เช่นขุดบ่อน้ าต่ืน น้ าประปา ก็ช่วยด าเนินการให้ทัน 

นายศักด์ิณรงค์  อุดม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 

-ขุดบ่อน้ าต้ืนขอมาแล้ว ขอในช่วงไฟป่าแล้ว ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆเลย  

นายอภิชาติ  รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 

-ทุกหมู่บ้านขอให้ท าหนังสือมาเป็นระบบ ถ้าไม่มีงบ ก็จะต้องส่งไปหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นการช่วยแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งได้ 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

4.3  ติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-โครงการใดท่ีเร่งรีบ ต้องท าก่อนเขา ต้องรีบท า ขอให้ทุกหมู่รีบด าเนินการก่อนฤดูกาลน้ าหลาก 

 

        นายอภิชาติ... 
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นายอภิชาติ  รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9  

-จะติดปัญหาเรื่องน้ า การก่อสร้างรางริน ก็เร่งอยู่ งบตามข้อบัญญัติปี 2563 ทุ่งฮาก 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ดูตามงบประมาณข้อบัญญัติของท่านให้ดี ให้รีบด าเนินการติดตาม 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

ต่อไปขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการน าเสนอหัวข้อในที่ประชุม ขอเรียนเชิญ 

นายพีรวัฒน์  ดีพอ ผอ.รร.บ้านนาหลวง 

-เรียนท่านนายก ท่านประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและผู้น าทุกท่าน 

-ช่วงนี้อยู่ในช่วงโควิด 19 กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดเปิดภาคเรียน เดิมคือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2563 เปล่ียนเป็น     
1 กรกฎาคม 2563 ยังไม่แน่ใจเลยในตอนนี้ว่าจะท าการเปิดเรียนได้หรือไม่  ระหว่างวันท่ี 18 พ.ค.2563 ถึง วันท่ี    
30 มิ.ย. 2563 กระทรวงศึกษาธิการส่ังการให้มีการตรวจสอบความพร้อมเรื่องการเรียนออนไลน์ หรือไม่ จากโรงเรียน
ไกลกังวน 

1. การเรียนแบบ DLTV ส่งสัญญาณจากไกลกังวน ครูจะพบปะกับนักเรียนอาทิตย์ละ 1 ครั้ง บางแห่งเขาก็จะประมาณ
ว่าจะเรียนได้หรือไม่ ได้มีการประชุมกลุ่มโรงเรียนในอ าเภอสอง ถ้าเป็นไปได้อยากจะเรียนปกติเหมือนเดิมจะได้หรือไม่ 
เนื่องด้วยโซนโรงเรียนด้านบนไม่มีภาวะเส่ียง จะเปิดเรียนตามปกติได้ซึ่งประกอบกับโรคโควิดระบาดช่วงนี้ทางจังหวัด   
ผู้ว่าไม่รับรองส าหรับการเปิดเรียนตามปกติ เขาอยากให้เรียนทางออนไลน์หมด อย่างอื่นก็ไม่มีอะไร 

2. ด้านอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม ได้ติดต่อต่อทางกองการศึกษาแล้ว ได้แจ้งรายละเอียดไว้เรียบร้อย           
แต่ช่วงโควิดนี้คงจะติดตามอีกที ในวันนี้ขอน าเสนอหัวข้อไว้เพียงเท่านี้ก่อน 

พ.ต.ท.เสริฐ  ขาวแก้ว  สภ.สะเอียบ 

-เรียนท่านนายก ท่านประธานสภาและผู้น าทุกท่าน ผมได้รับมอบหมายจาก สวญ.สภ.สะเอียบ มาประชุมแทน ซึ่งท่าน    
ได้ติดประชุมท่ีอ าเภอเมือง ในส่วนของ สภ.สะเอียบ แจ้งเบอร์โทรติดต่อโดยตรงท่ี 081-2879574 อยากให้ทาง
คณะกรรมการอบต.สะเอียบ เข้าร่วมประชุมยาเสพติดด้วย ผู้เสพ ผู้ขายมีอยู่จริง ส่วนมากจะอยู่ในป่าส่วนใหญ่             
ไปตรวจเช็คก็หาของกลางไม่เจอ ซึ่งไม่มีปรากฏหลักฐานของกลาง ก็มีความล าบากใจอยู่มาก ส าหรับการจับกุมผู้ต้องหา 
ในเรื่องอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากมาย ขอน าเสนอไว้เพียงเท่านี้ 

นายวินัย  สาใจ  หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด าริบ้านแม่พร้าว 

-เรียนท่านนายก ท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ขอเสนอ 

1. ท่านนายก อบต.สะเอียบ ท่านก านันต าบลสะเอียบ ได้ไปด าเนินการซ่อมแซมสะพานผาอิง ท าให้ประชาชนท่ีสัญจร
ผ่านไปมาได้รับความสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น และท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรและข้าม ผ่าน            
โดยขนส่งสินค้าทางการเกษตร 

        2.แจ้งประชาสัมพันธ์เจ้าของสวน... 
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2. แจ้งประชาสัมพันธ์เจ้าของสวน ไร่ ท้ังหลายให้ไถห่างจากถนน ประมาณ 3 เมตร เวลารถไปติดหล่มหรือติดโคลนไถล
ลงไปข้างทาง จะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง เรื่องนี้ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 นายรณชัย ม้าทอง ได้น าเสนอในท่ีประชุม
หมู่บ้านแม่พร้าวไปแล้ว ขอให้ทุกท่านช่วยแจ้งประชาสัมพันธ์เจ้าของสวนและไร่ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสัญจรเส้นทางนี้ด้วย 
ขอน าเรียนในท่ีประชุม 

นายสมมิตร เสาวะระ ก านันต าบลสะเอียบ 

-ส่วนของบ่อบาดาลอนุมัติแล้ว 3 หมู่บ้าน คือ บ้านดอนแก้ว/บ้านดอนชัยหมู่ 1/บ้านแม่เต้น หมู่5 การอนุญาตมีผลใช้ได้ 
20-30 ปี ในช่วงเวลา 7-8 ปี เราไม่เคยได้รับการพัฒนาด้านนี้ เลย ขอหนังสือผ่านจาก อบต.สะเอียบ เป็นของ สจ.      
ในปีงบประมาณ 2564 ช่วยติดตามท่ีส านัก3 ให้ด้วย ถ้าท่านนายกไม่ได้ไป ขอให้มอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัด       
หรือ ผอ.กองช่าง หรือตัวแทนท่านนายก อบต. คนใดคนหนึ่ง ก็ได้ ทาง อบต.สะเอียบเรายังไม่ได้ท าหนังสือขออนุญาต    
ป่าสงวน เขาท ามานานแล้ว ขอฝากท่านนายกด้วย ช่วยติดตามให้ด้วย ซึ่งท่ีผมได้ติดตามเรื่องนี้ไป ไม่มีของสะเอียบ        
ณ ส านัก3 เขาได้ปฏิเสธผมมาแล้ว เขาขอให้ท่านนายกไปขออนุญาตด้วยตัวเอง หรือส่งตัวแทนไป  

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-หนังสือขออนุญาตต่างๆ ผมก็ได้แจ้งขอไปแล้ว ไม่ได้อยู่นิ่งเฉย แต่อย่างไร ก็จะติดตามไปใหม่อีกครั้ง 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อทราบ 

  5.1  เงินช่วยเหลือเยียวยา คนพิการ สถานการณ์โควิด 19 

-เมื่อ 2-3 อาทิตย์ท่ีผ่านมา ท่ีได้รับข่าวแจ้งว่า เขาจะให้ 2 พันบาท ใช่หรือไม่ ขออนุญาตช้ีแจงกลุ่ม ปกครอง ก านัน        
/ผู้ใหญ่บ้าน ว่าให้ทางผู้พิการน าเอกสารมาแจ้งท่ี อบต. สะเอียบ จะได้รายละ 2 พันบาท ขออนุญาตน าเรียนว่าเป็นข่าว
ปลอม 

-จริงๆ เป็นเงินช่วยเหลือผู้พิการ รายละ 1 พันบาท โดยโอนเงิน เข้าบัญชีผ่านกรมบัญชีกลาง โดยพัฒนาสังคม           
และความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกรมบัญชีกลาง โอนให้รายละ 1 พันบาท ส่วนรายละ 2 พันบาทนั้น พัฒนาสังคม      
และความมั่นคงของมนุษย์ 

เขาจะมาเยี่ยมเยียนบ้านของท่านและลงตรวจสอบเอง เขาจะมีการประชุมท่ีศาลากลางจังหวัด  โดยประชุมผ่าน 
Conferent  ท่ีศาลากลางจังหวัด ช่วงนี้ผมก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว ขอให้ไปด าเนินการเปิดบัญชีรองรับไว้ ก่อนวันท่ี 15 
พ.ค.2563 ก็จะเป็นการดีมาก 

2. การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

จะได้ลงพื้นท่ีสอบข้อเท็จจริง จ านวน 15 ราย ภายในต าบล วันท่ี 15 พ.ค.2563 เขาจะขึ้นมาตรวจสอบรายละเอียด 

3. ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เขาท าหนังสือมาแจ้งจ านวน 5 ราย เขาจะลงพื้นท่ี และถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

        4.เรื่องเงินชาวบ้านไม่เข้าบัญชี... 
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4. เรื่องเงินชาวบ้านไม่เข้าบัญชี 3 เดือนนั้น ให้มาสอบถามได้ เงินผู้สูงอายุ บางครั้งเลขท่ีบัญชีผิดไป สมุดบางครั้ง          
ไม่มีรายการเคล่ือนไหวเลย ก็จะช้าหน่อย ขอให้ตรวจสอบเอกสารก่อนส่งมาท่ีห้องพัฒนาชุมชน อบต. ขอให้เป็นปัจจุบัน
ท้ังหมด ก็ขอให้ตรวจสอบด้วยเบ้ืองต้น สอบถามได้ท่ีห้องพัฒนาชุมชน อบต.สะเอียบ จะได้ให้การชี้แนะต่อไป 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระประชุมที่ 6  เรื่องอื่นๆ 

  6.1  นายพิษณุ  สร้อยเงิน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 

-น้ าประปาของหมู่ท่ี 9 เราได้ท าข้อตกลงปลายปีท่ีแล้ว เราใช้น้ ายมน ากลับมาใช้กับ หมู่ 9 ผู้ใหญ่บ้านจะน าน้ าในอ่าง   
ห้วยรินมาใช้ เขาได้ตัดท่อมาสวมของ อบต. เพื่อจะได้ใช้น้ าประปา 

นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่9 

-เรื่องปัญหาของการใช้น้ าประปา อบต.สะเอียบ การเก็บมาตรวัดน้ าขาดทุนสูง ทางหมู่บ้าน ก็เลยขอใช้น้ าธรรมชาติ     
จากอ่างห้วยริน งบมันสูงก็เลยใช้ท่อเมนต์ของ อบต. บางหมู่บ้านท่ีเข้ากลุ่มก็มีประมาณ 100 กว่าราย ใช้น้ าอ่างห้วยริน       
ถ้าหากวันใดน้ าอ่างห้วยรินแห้งขอดลง จะขอกลับมาใช้น้ าประปาของ อบต.สะเอียบ ขอให้ทาง อบต.สะเอียบจัดซื้อมาตร
วัดน้ าให้หมู่บ้าน แต่ท่ีตกลงกันไว้การเก็บค่าใช้จ่ายจะขอเก็บตามมาตรใหญ่เท่านั้น  มาตรใหญ่ออกมาเท่าไรหมู่ท่ี 9         
ก็จะเก็บแล้วมาหารเฉล่ียกันเท่านั้น แต่ปัญหาเกิดขึ้น การใช้น้ าในปริมาณไม่เท่ากัน บางคนล้างขวด บางคนใช้ธรรมดา     
ก็บางใช้ในกิจการโรงเหล้า จึงเกิดปัญหาขึ้นอยู่ตอนนี้ เด๋ียวทางหมู่บ้านจะด าเนินการประชุมหมู่บ้านกันอีกรอบ           
ยังไม่ได้สรุปตอนนี้ 

นายพิษณุ  สร้อยเงิน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 

-ชาวบ้านตอนนี้บ่นว่าน้ าในอ่างห้วยรินมีกล่ินเหม็น ต้องการกลับมาใช้น้ าประปาของ อบต.สะเอียบ อ่างเก็บน้ าห้วยริน    
คงมีปัญหาน้ าเหม็น ชาวบ้านไปไถสวน ไถไปมาถูกท่อน้ าประปาตอนนี้เลยใช้การไม่ได้ ขอประชุมหมู่บ้านอีกรอบ           
จะได้แจ้งให้ทราบ 

6.2  นส.จิระธิดา  ศรีวุฒิ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

-เรียนท่านนายก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับสถานการณ์โควิด 19 เมื่อวาน วันท่ี 11 พ.ค.
2563 เพิ่มมา 6 ราย ติดเช้ือสะสม 3,015 ราย ไม่มีเสียชีวิต การป้องกันการปฏิบัติตัว ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
พอจะทราบแล้วในการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งท่ีออกจากบ้านจากเคหะสถาน  การเว้นระยะห่ างทางสังคม           
เราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระยะหนึ่ง ได้ดี เราก็ไม่อยากให้ต่ืนตระหนก แต่อยากให้ตระหนักต่อไป แบบเข้มข้น 
ถ้าเราไม่ใส่ใจมันก็จะระบาดอีก สถานการณ์บ้านเรา อสม.รายงานคนท่ีมาจากท่ีอื่น 

ภูเก็ต ปล่อยตัวออกมาในแต่ละจังหวัดก าหนดให้ต้องมีการสกรีนคนไข้ ถ้าเจอต้องไปกักตัวท่ี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในต าบล
สะเอียบ ยังไม่เจอคนไข้ท่ีมาจากจังหวัดภูเก็ต บางหมู่บ้านถ้าทราบว่ามีคนมาจากจังหวัดกลุ่มเส่ียง ขอให้แจ้ง อสม.ด้วย 
เขาจะมีสถานท่ีกักตัวให้ โรคนี้ชะลอตัวลง แต่ก็ขอให้ระมัดระวังโรคไข้เลือดออก ตอนนี้สถานการณ์ระดับประเทศ        
ได้ส ารวจท่ี 10,000 คน เสียชีวิต 9 ราย ขอฝากช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องโรคไข้เลือดออกด้วย ไม่อยากให้ละเลยไป 

 

        6.3 นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ... 
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  6.3  นายสมศักด์ิ  วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด 

-เรียนท่านนายก อบต.สะเอียบ/ท่านประธานสภาฯ/ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

1. แจ้งเรื่องการส่งโครงการ นัดส่งวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 วันศุกร์จะนัดประชุมอีกรอบ โครงการแผนอยู่ในแผนอยู่
แล้ว ต้องท าประชาคมมาให้เก็บเรียงการจัดอันดับ 1 2 3  เรื่องใหม่ให้ท าตามข้ันตอนของการจัดท าแผน 

2.  ถ้าหมู่บ้าน สจ.ให้โครงการมา ช่วยประสาน สจ. ให้มีรายช่ือโครงการถูกต้องตรงกับแผนของ อบต.ท่ีผ่านมา             
มีช่ือโครงการคนละช่ือกัน ท าให้เกิดการวุ่นวายไปหมด ขอให้มีความถูกต้องตรงกันด้วย 

3. การส่งหนังสือหรือเอกสาร การติดตามงานต่างๆ ฝากสมาชิกช่วยท าส าเนาเก็บไว้ด้วย 1 ชุด ให้เซ็นต์รับเอกสารงาน
สารบัญด้วย  เวลาท่านมาประสานติดต่อกับทาง อบต.ให้น าเอกสารส าเนามาด้วยเพื่อค้นหาเรื่อง อะไร วันท่ีเท่าไร จะได้
ทราบได้อย่างรวดเร็ว และค้นหาง่าย ท่ีประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 

4. บ้านแม่พร้าว พลังงานจังหวัดแพร่ได้มาส ารวจพลังงานโซล่าโฮมแล้ว จุดละ 1 ชุด ผาปัง ได้ยินเสียงมาจากพลังงาน
จังหวัด กลัวว่าจะมีปัญหาทางด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องพิจารณารอบด้าน ถ้าท่านได้คุยเรื่องอนุญาตป่าไม้ส านัก3         
ให้ส ารวจเส้นทางการเกษตร จับพิกัดมาให้เรียบร้อย ก่อนวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 ก็จะได้ง่าย ปะหน้าส่งมาให้
เรียบร้อย ซึ่งท่านจะต้องไปส ารวจหมู่บ้านของท่านว่ามีกี่เส้นทาง ต้นทางถึงปลายทาง สอบถามต้องรู้ข้อมูลรายละเอียด
ด้วย มันเป็นปัญหาตรงท่ีจะขอโครงการในคราวต่อไป 

5.  ทรายอะเบท จ านวน 450 ถุง รายงานจ านวน 450 ถุงไปก่อนล่วงหน้า จะมีการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งต่อไป   
ในเดือน สิงหาคม วันท่ี 1-15 หนังสือส่งเรื่องต่างๆ โครงการต่างๆ ของหมู่บ้าน ท่ีจะน าเข้าแผนหรือส่งเรื่อง                
เข้าข้อบัญญัติปี 2564 ขอให้ด าเนินการให้ทันต่อเวลา ถ้าไม่ทันจริงๆ จะมีขออนุญาตเปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ 
ในคราวถัดไป ขอให้ทุกหมู่บ้านตระหนักด้วย 

  6.4 นายสมมิตร เสาวะระ  ก านันต าบลสะเอียบ 

-พัฒนาชุมชนแจ้งไลน์สายปกครอง เป็นเรื่องจริง ไม่ได้ให้มาขอท่ี อบต.สะเอียบ ทางอ าเภอเขาให้แจ้งเข้าท่ี สภ.สะเอียบ 
เขาไม่ได้บอกไว้ว่า 2 พันบาท เขาแจ้งมาจะช่วยเหลือ แต่จะมาตรวจสอบอีกที เขายังไม่ได้บอกว่าให้มาขอ อบต.       
อาจจะเป็นการเข้าใจผิดกัน ขอน าเรียนเพื่อทราบ 

  6.5  พ.ต.ท.เสริฐ  ขาวแก้ว  สภ.สะเอียบ 

- ทางต ารวจได้มีการจัดกิจกรรม โครงการใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ท้ิงกัน ได้มอบให้ท่ี กาดสามวัย มอบให้แต่ละสถานท่ี มอบแต่
ละพื้นท่ี สภ.สะเอียบ งบประมาณไม่มีเข้ามา  

ขอช่วยประชาสัมพันธ์ทางผู้น า ขอรับบริจาค ก็ได้รับมา 1 พันบาท ได้เรี่ยรายมาอีก  นายก อบต.สะเอียบ ได้มอบให้อีก 
1 พันบาท ส่วนท่ีมอบให้ ส่วนมากจะเป็นผู้ป่วยติดเตียง 

  6.6  นายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 

-ตอนนี้อยากได้ไฟส่องสว่างทางหลวง มากๆ เพราะชาวบ้านมีความเดือดร้อนต้องการไฟส่องสว่าง มีความเดือดร้อนจริงๆ 
มาถึงแค่บ้านป่าเลา ยังเหลือ หมู่ 6 หมู่ 9 หมู่ 1 หมู่ 5 และตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ขอรับการสนับสนุนและ
ติดตามเรื่องนี้ด้วย 

        6.7 นายแต๋ง อินทา... 
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  6.7  นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ตอนนี้ยังเหลือแค่ หมู่ 6/หมู่1/หมู่9/หมู่5/ ท าไปพร้อมกันท้ังหมดแล้ว ต้องขอแจ้งให้ทราบก่อน เราได้ขอไปท้ังหมดแล้ว 
ก็ต้องรอไปตามคิวที่เขาได้ต้ังไว้ ผลสุดท้ายเกิดภาวะ โควิดเข้ามาก็ได้แต่รอ รอมาถึงปัจจุบันนี้ และได้คุยกับทางหลวงแล้ว 
แต่ไฟฟ้ายังไม่ได้เข้าไปหา มันเป็นช่วงเปล่ียนถ่ายผู้น าสถานท่ี หัวหน้าย้ายไปท่ีอื่น คนใหม่มาก็ติดตามอยู่ตลอด ไม่ได้นิ่ง
เฉยแต่อย่างใด  

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

 -สมาชิกในท่ีประชุมท่านใดมีเรื่องท่ีจะน าเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมในวันนี้เพียงเท่านี้ 

 

เลิกประชุมเวลา 14.20 น. 

 

(ลงช่ือ)        ศรชัย  อยู่สุข        ผู้บันทึกการประชุม 

                                                    (นายศรชัย  อยู่สุข) 

                                   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

 

     (ลงช่ือ) แต๋ง  อินทา     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                                                     (นายแต๋ง  อินทา) 

                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

  


